



คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ จังหวัดตราด

ที่ ๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C)

ตามที่ กรมปศุสัตว์มีคำสั่ง ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) เพื่อให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ มีการประสานงานบูรณาการด้านอัตรากำลังและงบประมาณร่วมวางแผนและปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และงานหรือโครงการด้านการปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง ที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดนั้น ได้รับทราบเรียนรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการต่าง ภายใต้ภารกิจของกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่จังหวัด อันเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงต่อไป นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตราด คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์จังหวัดตราด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์จังหวัดตราด ที่ ๑/๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี คณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์จันทบุรี คณะทำงาน

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ประสานราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ให้เป็นเอกภาพ สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ลดกระบวนการทำงานให้ลุล่วงภายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินนโยบายด้านปศุสัตว์ภายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายกรมปศุสัตว์ในภาพรวมระดับประเทศ

๒. บูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๓. รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ให้คณะกรรมการพื้นที่จังหวัดตราดทราบ

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเพ็ญ แสงสิน)

ปลัดจังหวัดตราด

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปลัดจังหวัดตราด